



บทที่ 5

การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด (ascribed status)

จากการศึกษาเนื้อหาข่าวโทรทัศน์พบว่า บทบาทของข่าวโทรทัศน์ที่มีต่อการให้สถานภาพของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เป็นการให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด และการให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยความสามารถ ทั้งในแง่ที่เป็นการเสริมสถานภาพ ลดสถานภาพ และคงไว้ซึ่งสถานภาพเดิมที่มีอยู่ โดยที่จะเป็นการให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด มากกว่าการให้สถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ หรือโดยการกระทำ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่ถูกข่าวโทรทัศน์หยิบยกมาเสนอในข่าวได้นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพอยู่แล้วในระดับสูง และมักจะเป็นผู้นำในคณะรัฐบาล รัฐมนตรีต่าง ๆ ด้วยสาเหตุที่สถานีโทรทัศน์ทุกแห่งเป็นของรัฐบาล และรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดกำกับดูแลสถานีโทรทัศน์ที่เอกชนจัดตั้งขึ้น ดังนั้นข่าวโทรทัศน์จึงประกอบด้วยข่าวในราชสำนัก เรียงตามลำดับ ข่าวในแวดวงของบุคคลในรัฐบาล ซึ่ง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งจากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ข่าวที่จะขาดไม่ได้คือข่าวในราชสำนัก ข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ในข่าวจึงเป็นข่าวการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของฝ่ายรัฐบาล และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นที่น่าสังเกตว่า บุคคลที่ข่าวโทรทัศน์นำมาเสนอเป็นข่าวได้นั้นส่วนมากจะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานภาพระดับสูงในสังคม เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ และโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ ๆ จะตกเป็นข่าวที่บ่อยกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่สำคัญน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กรทางเศรษฐกิจที่จะถูกหยิบยกมาเสนอเป็นข่าวด้วย บุคคลที่ถูกนำเสนอในข่าวแต่ละคนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีสถานภาพมากกว่า 1 สถานภาพ

บทบาทของข่าวโทรทัศน์ที่มีต่อการให้สถานภาพของบุคคล และองค์กรต่าง ๆ เป็นการให้สถานภาพในลักษณะที่เป็นการช่วยเสริมสถานภาพเพิ่มขึ้นหรือ

คงไว้ซึ่งสถานภาพในระดับสูงที่มีอยู่มากกว่าจะเป็นการลดสถานภาพ หรือเสริมสถานภาพเพิ่มขึ้นแก่บุคคลนั้น ขณะเดียวกันก็ลดสถานภาพของอีกบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรต่าง ๆ หรืออาจจะมีลักษณะที่ให้สถานภาพทั้ง 3 ลักษณะในข้างขึ้นเดียวกันก็ได้ ส่วนในด้านที่เป็นการลดสถานภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นการลดสถานภาพแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสถานภาพในระดับสูงมากกว่าจะเป็นการลดสถานภาพของบุคคลหรือองค์กรในระดับสูง

ลักษณะพิเศษ อีกประการหนึ่งของการให้สถานภาพที่ปรากฏในข่าวโทรทัศน์ก็คือ นอกจากผู้ที่เป็นข่าวจะได้สถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว บุคคลที่ 3 ที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงในข่าว จะได้รับการเสริมสถานภาพหรือลดสถานภาพหรือคงไว้ซึ่งสถานภาพอีกด้วย โดยจะได้กล่าวถึงโดยลำดับต่อไป

การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด

การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดนั้นหมายถึง การที่ข่าวโทรทัศน์ให้สถานภาพแก่บุคคล และองค์กรต่าง ๆ ในสังคมสืบต่อจากการที่บุคคลนั้น หรือองค์กรต่าง ๆ นั้น มีสถานภาพต่าง ๆ มาแล้ว โดยบุคคลนั้นอาจไม่ต้องมีความสามารถอะไรมาก่อนเพียงแต่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ คือ ในลักษณะที่ให้สถานภาพเนื่องจากมีตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหากบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ แล้วก็จะได้รับการให้สถานภาพจากข่าวโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น ใครก็ตามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่าง ๆ จะได้รับการให้สถานภาพสืบทอดตำแหน่งที่มีอยู่ ดังนั้นบุคคลชั้นนำในคณะรัฐบาลย่อมได้รับการเสนอข่าวจากโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นในลักษณะการให้สถานภาพทุกวัน คือ ตกเป็นข่าวทุกวันเป็นการตอกย้ำทุกวันอย่างต่อเนื่องจนทำให้รู้สึกเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสามารถ เป็นบุคคลสำคัญจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกจากสื่อมวลชนเป็นข่าวลักษณะเช่นนี้ เป็นการให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ซึ่งหมายถึง เป็นสถานภาพที่ได้รับสืบทอดจากตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ การให้สถานภาพในข่าวโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีลักษณะ เป็นการให้สถานภาพแก่บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดมากกว่าเป็นการให้สถานภาพในแบบที่ได้มา โดยการกระทำ หรือโดยความสามารถ

ตัวอย่างของการให้สถานภาพในแบบที่ได้มา โดยการสืบทอดที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ข่าวในราชสำนัก ที่เสนอข่าวพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของ

สถาบันพระมหากษัตริย์เรียงตามลำดับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีข่าวของสมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นลักษณะข่าวเช่นกัน เป็นการให้สถานภาพในลักษณะที่ได้มาโดยการสืบทอดเช่นกัน

การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดที่พบมากที่สุด ในข่าวโทรทัศน์ก็คือ ข่าวการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยที่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น รัฐมนตรีต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องถูกสัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ข่าวของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยและรองผู้บัญชาการทหารทุกเหล่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอข่าวนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในสถาบันการบริหารและการปกครองแทบทั้งสิ้น ลักษณะของเนื้อหาข่าวแสดงถึงสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นชื่อและตำแหน่งของผู้เป็นข่าวคาบบรรยายของข่าว ลักษณะภาพที่เสนอมีลักษณะที่เสริมสถานภาพ ลดสถานภาพหรือคงไว้ซึ่งสถานภาพ ลักษณะการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด มีอยู่ 3 ลักษณะ

1. การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะเสริมสถานภาพที่มีอยู่

การเสริมสถานภาพที่มีอยู่ หมายถึง การยกย่องให้เกียรติ ชื่นชมในสถานะที่เป็นผู้รู้ มีความสามารถที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ

ต่อไปนี้จะเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดแก่บุคคลต่าง ๆ ในลักษณะเสริมสถานภาพที่มีอยู่ ดังนี้

1.1 การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะเสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า-
พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จลงพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกล-
กังวล หัวหิน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บุคคลต่างเข้าเฝ้า
ดังนี้ พลตรีเผด็จ วัฒนภูติ ผู้บัญชาการศูนย์กลางทหารราบ ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกับทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ประดิษฐ์
จากนั้นโปรดให้ พลเอกเกษ เศรษฐสวัสดิ์ ภักดีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ทายาท พลโทบุษรินทร์
ภักดีกุล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเงินโดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพลตรีอาวุธ วิภาตพันธ์ ผู้บัญชาการ
กองพันทหารราบที่ 16 กับคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเงิน
สมทบทุนซื้อหนังสือให้ห้องสมุดมิ่งคลาภิเชก อ่าเภอหัวหิน เสร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระ-
บรมราชินีนาถฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนและแม่ทัพทั้ง 4
เหล่า เหล่ากาชาดและประชาชนที่มาเฝ้าส่งเสด็จจากพระราชวัง-
ไกลกังวล หัวหิน มายังกรุงเทพมหานคร ตลอดจนทรงมีพระราชปฏิ-
สันถารอย่างใกล้ชิด ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า-
พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไป
ประทับแรมในภูมิภาคต่าง ๆ ดังกล่าว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่ทรงพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร
ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของทวยราษฎร์เสมอทุกข์สุขของพระองค์ทรง
พระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปศึกษาชีวิตของประชาชน แม้
ในดินแดนทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อพระ-
วรกาย ดั่งเห็นได้จาก โครงการพระราชดำริที่ขยายออกไปทุกสาขา
นับว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับหลักวิชาการพัฒนาชนบท ช่วยให้
พสกนิกรมีอาชีพทำกิน มีการศึกษา มีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพัฒนาการชลประทาน การ
คมนาคม พัฒนาพื้นดินให้กลับสู่ความสมบูรณ์ โดยมีพระประสงค์จำนง
ในพระราชหฤทัยให้อาณาประชาราษฎร์ มีความเกษมสุข มีวิถีทาง
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นคุณแก่การรักษา

ดำรงเอกราช และการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างข่าวที่ยกมา จะเห็นได้ว่า เนื้อหาของข่าวล้วนกล่าวยก-
ย่องในพระราชกรณียกิจ ดังข้อความตอนหนึ่งที่ว่า "ทรงพระวิริยะอุตสาหะตราก
ตราเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของทวยราษฎร์เสมอ
ทุกข์สุขของพระองค์" ข่าวนี้อาจเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด
ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้
บุคคลที่อยู่ในข่าวก็ได้สถานภาพในลักษณะ เสริมสถานภาพเดิมที่มีอยู่ โดยอิงกับ
สถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด
แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่ ดังตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจรายงาน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาของมหา-
วิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้า-
อยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุภาฯ
ถึงอาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ-
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษา เฝ้าทูลละออง-
ธุลีพระบาทรับเสด็จ และเมื่อศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการและ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแล้ว ศาสตราจารย์นายแพทย์ธรร
ภมรประวัติ อธิการบดี กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุภาฯ ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อมแด่พระองค์

"มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศให้มหาสมาคม ณ แห่งนี้ได้
ทราบว่ามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุภาฯ รัฐสีมาคุณานุภินิชาตีสยามบรม-

ราชกุมารี ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุข และความเจริญของแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 3 ประการ ดังนี้ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรมนุษย์ทรงศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชน โดยริเริ่มโครงการปรับปรุงโภชนาการในเด็กเล็ก โครงการพัฒนาเด็กเล็กโครงการเกษตรอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทย จะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทรงเน้นด้านการศึกษาโดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณ 200 โรงเรียน

ด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรของประเทศทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เน้นการจัดใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำ โครงการจัดสร้างฝายในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนแหล่งน้ำและโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ครบวงจร เป็นต้น ทรงศึกษาวิจัยและนำวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอนุรักษ์ และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้ประโยชน์ทางการถ่ายภาพเทียมเพื่อจัดทำแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรงมีอัจฉริยะรอบรู้เทคนิคของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลในการจัดสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา การจัดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชนบทของประเทศ งานด้านการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล โดยภาพถ่ายดาวเทียมที่ทรงใช้เป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ

ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยี ทรงละเอียดละออรอบคอบ และระมัดระวังในการนำวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ ทรงศึกษาด้วยความสนพระทัยอย่างทอ้งแท้ และเลือกสรรแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและอยู่ในวิสัยของประเทศเราที่จะดำเนินการได้เท่านั้น

ในการประกอบพระราชกรณียกิจดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังตั้งปณิธานโดยเพิ่มจิตสำนึก ศักดิ์ศรี และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในการพัฒนานั้น ๆ และทรงมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างความเจริญทางวัตถุ และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน นับเป็นที่ประทับใจแก่ข้าทูลละอองพระบาทและเป็นที่น่าสรรเสริญ

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและเป็นการเพิ่มพูนเกียรติยศแต่ คณะ
 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่า และเพื่อเป็นการยอมรับในพระราช-
 กรณียกิจทั้งปวงที่พรณนามานี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยความสำนึก
 ในพระมหากรุณาธิคุณ และความเป็นเลิศในพระอัจฉริยะ จึงมีมติ
 เอกฉันท ให้ทูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม แต่สมเด็จพระเทพรัตนราช-
 สูดาฯ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี"

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ทูลเกล้าถวายแต่
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เคย
 ถวายแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระองค์แรก ในปี
 พ.ศ. 2531 ที่ผ่านมา และในปี พ.ศ. 2532 มีผู้สำเร็จการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก ทั้งสิ้น 2,544 คน พร้อม
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวโรกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมี
 พระบรมราชโองการแต่ผู้สำเร็จการศึกษา

(เทบบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมา เนื้อหาของข่าวล้วนแต่ยกย่อง
 ให้เกียรติ สดุดีในความสามารถ ความรอบรู้ ความเป็นอัจฉริยะของสมเด็จพระ
 เทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นการให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด
 ในลักษณะที่เป็นการเสริมให้มีสถานภาพเพิ่มขึ้นจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ นอกจาก
 คาพูดในเนื้อหาที่ให้การเคารพยกย่องเสริมสถานภาพเพิ่มขึ้นแล้ว ลักษณะภาพที่
 ปรากฏยังแสดงถึงการเสริมสถานภาพให้เพิ่มขึ้นด้วย ยิ่งกว่านั้นบุคคลที่อยู่ในข่าว
 ก็จะได้สถานภาพเสริมจากสถานภาพที่มีอยู่เพิ่มขึ้นด้วย โดยอิงกับสถานภาพของ
 สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ตัวอย่างเช่น

เมื่อวานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนิน
 พร้อมพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธานการแสดง con-
 cert สายใจไทย ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ใน
 ช่วงแรกจะเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิคผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่
 โดยวงดุริยางค์สากลขนาดใหญ่ของกรมศิลปากร ร่วมกับนักดนตรีของ
 4 เหล่าทัพ โดยมีวาทยากร ชาวรัสเซียเป็นผู้อำนวยการ และ
 เดี่ยวซอโดยสาวชาวรัสเซียเช่นกัน

ช่วงที่ 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะทรงระนาดฝรั่ง ร่วมกับวงดุริยางค์สากล ในเพลง "in the pursia market" ความยาว 12 นาที เนื้อเพลงเป็นตลาดในประเทศเปอร์เซียที่มีทานองตะวันออกกลางที่คุ้นหูคนไทยมาก เมื่อบรรเลงเพลงจบทุกคนต่างตบมือให้แก่เจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ผู้ทรงดนตรีในเพลงคอนเซโต จากนั้นทุกคนทูลเกล้าดอกไม้มิไม่ว่าจะเป็น พระอาจารย์ มนตรี ตราโมท รัฐมนตรีคลัง มหาตมไทย พร้อมกับเรียกร้องให้ทรงบรรเลงเพลงเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งพระองค์ก็ทรงโปรดครุณาพระราชทานให้

เสร็จแล้ว ได้มอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ซึ่งมียอดบริจาค 17 ล้านบาท ในการนี้ได้มีการเป่าเพิ่มเบ้ม เพลงคู่กัดที่กำลังได้รับความนิยมพระราชทานให้ ธงชัย แมคอินไตย์ เป็นผู้ขับร้องด้วย เป็นที่ประทับใจของคนดูเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มีการแสดงของศิลปินยุคต่าง ๆ รายได้ทั้งหมดยกยอเงินบริจาคทูลเกล้าพระเทพฯ องค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบป้องกันประเทศ

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่า ข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า "เมื่อบรรเลงเพลงจบทุกคนต่างตบมือให้แก่เจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ผู้ทรงดนตรีในเพลงคอนเซโต" ทั้งเนื้อหาและภาพที่เห็นแสดงให้เห็นความสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพเดิมที่มีอยู่ นอกจากนี้บุคคลที่อยู่ในข่าว เช่น ธงชัย แมคอินไตย์ และดารานักร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรัฐมนตรีที่รับมอบเข็มที่ระลึก ก็ได้สถานภาพในลักษณะเสริมจากสถานภาพเดิมที่มีอยู่ โดยอิงกับสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์

1.2 การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพเดิมที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล โดยเนื้อหาของข่าวได้กล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในด้านต่าง ๆ และกล่าวยกย่องถึงความสามารถในการพัฒนาบริหารประเทศ ตัวอย่างเช่น

ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพจากทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อย่างประชาชนจาก อำเภอบราหฺมบุรี และกรุงเทพมหานคร มีกลุ่ม อิสลาม พ่อค้าประชาชน นักธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพกว่า 1,200 คน ได้เดินทางมาที่ท่าเนียบรัฐบาล เพื่อเยี่ยมคารวะและให้กำลังใจ แก่ นายกรัฐมนตรี จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาพบกับประชาชนที่ มาให้กำลังใจ และได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมกับ อวยพรขอให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ บริหารงานครบเทอม 4 ปี และไม่ยุบสภา นายกรัฐมนตรีได้กล่าว ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ และจะพยายามทำงานให้ดีที่สุดเพื่อ ส่วนรวมและประชาชนมีรายได้ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติ- ศาสตร์ที่ไม่มีการว่างงาน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยต้องมีความอดทนและจะรักษาระบอบประชาธิปไตย- โดยให้อยู่ตลอดไป ส่วนเรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคม รัฐบาลจะ ดูแลผู้มีรายได้น้อยโดยจะผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม นายก- รัฐมนตรี ยืนยันเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสมาชิกว่าไม่ได้ ทะเลาะกัน แต่จะทำอย่างไรให้กฎหมายสมบูรณ์

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าในข่าวที่ยกตัวอย่างมา มีประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ มามอบกระเช้าดอกไม้ และอวยพรขอให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีอยู่ บริเวณงานครบเทอม 4 ปี และไม่ยุบสภาและนายๆ ได้กล่าวขอบคุณ และจะ พยายามทำงานให้ดีที่สุด และกล่าวถึงผลงานว่า "เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ไม่มีการว่างงาน" ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงความ สามารถของนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นการให้สถานภาพแบบที่ ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่

อีกตัวอย่างที่กล่าวถึงผลงานของคณะรัฐบาล ในเรื่องการผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม ดังตัวอย่าง

หลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม โดยเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ผู้นำแรงงาน ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ผลักดัน กฎหมายนี้มาตลอดเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อกล่าวขอบคุณ "ขอให้ รัฐบาลชุดนี้ครบเทอมและเป็นขวัญใจของพวกเราทุกคน"

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณ และว่ากฎหมายนี้นับเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านร่างเป็นครั้งแรก "ผู้แทนทุกคนมีจิตใจมั่นคง และช่วยเหลือเพื่อผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านไป โดยเฉพาะลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานที่เป็นห่วง"

นายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวที่ว่า วุฒิสมาชิกอาจจะไม่พอใจว่าคิดว่าจะพอใจ ส่วนที่บอกว่าจะเปิดเวลานั้น นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็น ไม่น่าเป็นเช่นนั้น

"คงจะพอใจ เพราะมีวิญญานของระบอบประชาธิปไตย"

"เป็นระบอบเปิดเวลา ไม่เป็นผมแกะ เก่ง ผมชอบแกะอยู่แล้ว"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า มีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวว่า "ผู้แทนทุกคนมีจิตใจมั่นคง และช่วยเหลือเพื่อผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านไป โดยเฉพาะลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานที่เป็นห่วง" แสดงให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรี และผู้แทนราษฎร ทั้งที่เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายค้าน ล้วนปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และยังมีข้อความที่กล่าวถึงความสามารถของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่า "เป็นระบอบเปิดเวลา? ไม่เป็นผมแกะ เก่ง ผมชอบแกะอยู่แล้ว" ข่าวนี้นจึงให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่

นอกเหนือจากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ ในขณะที่เนื้อหาข่าวโทรทัศน์ให้สถานภาพแก่บุคคลที่เป็นข่าว ในลักษณะที่เสริมสถานภาพที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น ยังปรากฏว่า มีการให้สถานภาพแก่บุคคลที่กล่าวถึงด้วยในลักษณะ เสริมสถานภาพที่มีอยู่เพิ่มขึ้น โดยจะกล่าวถึงความมีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังตัวอย่างเช่น

ในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียก ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ให้เตรียมการเรื่องการถ่ายทอดสดการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางช่อง 9 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม โดยจะถ่ายทอดตลอด หักแต่ช่วงข่าวในราชสำนัก และมาสู่รายการในสภาใหม่ เรื่องจำนวนวันอภิปราย 18-19 กรกฎาคม นั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนด ซึ่งถ้ายังมีเรื่องที่ต้องอภิปรายก็จะอภิปรายต่อได้

"ท่านนายก วันนี้ท่านอารมณ์ดีมาก บอกดีใจ และอยากตอบข้อข้องใจ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ประชาชนอยากรู้ว่าที่ฝ่ายค้านสงสัยรัฐบาลนั้น รัฐบาลตอบว่าอย่างไร"

ส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีแค่ 2 วันนั้น "เรื่องนี้ท่านอาจารย์ศีกฤทธิ์ ปราโมช ท่านให้สัมภาษณ์ บอกเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทน ถ้าควรปิดก็ต้องปิด ถ้าควรอภิปรายต่อก็ต้องอภิปรายต่อ อย่ามองว่าเป็นความใจกว้างใจแคบ รัฐบาลจะเกี่ยวกับสภาไม่ได้คุณต้องแยกรัฐบาลออกจากสภา ถ้าสภาบอกอย่างไร รัฐบาลก็ว่าอย่างนั้น"

"เรื่องที่ท่านเน้นคือ การถ่ายทอดช่อง 9 ตลอดเวลา จะตัดถ่ายทอดไม่ได้ เพราะจะเกิดข้อครหาได้ ไม่มีการตัดตอนแน่นอนต่อเนื่องตลอด เพราะจะเกิดความไม่เข้าใจได้ ผมได้รับคำสั่งมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้มีการถ่ายทอด"

ส่วนเรื่องการพาดพิงบุคคลที่ 3 สมาชิกคงจะเข้าใจในเรื่องนี้ และมีเคลือบใจเพราะ เป็นการหมิ่นประมาท ซึ่งครั้งที่แล้วก็ไม่มีการเรื่องนี้

"คงไม่มีใครเอาเรื่องส่วนตัวมาพูด คงไม่มีนอกสภาพูดอย่างไรในสภาทุกคนมีความรับผิดชอบ อย่าง เรื่องกฎหมายประกันสังคม ใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร สภาผู้แทนก็หยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณา เมื่อยืนยันว่าต้องดำเนินการตามหลักการเดิม กฎหมายประกันสังคมก็นำออกมาใช้ได้"

ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐมนตรีจะตอบแทนกันได้ไหม

"เป็นการอภิปรายทั้งคณะ คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกัน สามารถตอบแทนกันได้บ้าง"

"ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพิตมากพร้อมมาก รัฐบาลประชาธิปไตยประชาชนเรียกร้องได้ เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เขาเลือกเข้ามา ถ้าเขามีเรื่อง เขาก็จะมาร้องเรียน ถ้ารัฐบาลนี้เป็นเผด็จการประชาชนก็จะไม่มา ดังนั้นเรื่องข่าวลือยุบสภา ลาออก ไม่มีแน่นอน ไม่มีเหตุผลเลย นายกรัฐมนตรีไม่ยุบสภา ลาออก พร้อมตอบปัญหาฝ่ายค้าน" "เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติท่านอย่าให้ถ่ายทอดแน่นอน อย่าชักช้าไม่ได้ก่อนอภิปรายช่อง 9 ต้อง stand by พร้อม อย่าไปฟังใคร 1. ไม่ลาออก 2. ไม่ยุบสภา 3. ยากตอบ 4. ให้ถ่ายทอดตลอดไม่

หยุด ท่านอารมณ์ดีมากท่านก็มีข้อมูล ท่านเล่นการเมืองมานาน รู้ที่มา
ที่ไปอย่างไร"

ส่วนเรื่องการอภิปรายรัฐบาลก็มีไม้เด็ดเหมือนกัน ยังไม่บอก
เพราะฝ่ายค้านก็ไม่บอก

"เมื่อคนของประชาชนมาพบกับคนของประชาชนอะไรจะเกิดขึ้น
ความจริงต้องเกิดขึ้น ต้องชัดเจนเรียบร้อยหมด คุณไม่เห็นหรือผม
หน้าตาอึมแจ่มแจ่มใส ทั้ง ๆ ที่ผมเป็นหมายเลข 1 เรียบร้อยหมด
การเมือง เข้าที่เข้าทางแล้ว และพวกคุณต้องช่วยกัน ใครไม่ดีก็ต้อง
พาด ใครดีรักษากันไว้ ดูแลกันหน่อย เพราะพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งที่
เรียกร้องประชาธิปไตย ถ้าได้ประชาธิปไตยแล้วต้องรักษากันไว้"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าในเนื้อหาข่าวมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่ 3 คือ ตัว
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล และกล่าวถึงว่า ท่านนายกรัฐมนตรีเล่นการเมือง
มานานแล้ว มีข้อมูลมาก รู้ความเป็นไปต่าง ๆ ดี และรัฐบาลมีไม้เด็ดเหมือนกัน
ข่าวนี้นอกจากจะให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการ
เสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังให้สถานภาพ
แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วย ในลักษณะเสริมสถานภาพที่มีอยู่

ลักษณะอีกแบบหนึ่งของการให้สถานภาพของข่าวโทรทัศน์ ซึ่งจะขอ
กล่าวถึงก็คือ การให้สถานภาพแก่บุคคลที่เป็นข่าวในลักษณะเสริมสถานภาพที่มี
อยู่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เสริมสถานภาพแก่บุคคลที่กล่าวถึงหรืออาจเป็นองค์กรที่
กล่าวถึง นอกจากนี้ยังให้สถานภาพในลักษณะลดสถานภาพอีกบุคคลนั้นหรือองค์กร
หนึ่งด้วย ตัวอย่างเช่น

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายก-
รัฐมนตรีกล่าวถึง พระราชบัญญัติประกันสังคมที่ไม่ผ่านวุฒิสภาว่าเป็น
เรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย และมีวิธีการให้กฎหมายนี้ผ่าน
ออกมาใช้ได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

"กฎหมายมี 2 ส่วน คือ พระราชบัญญัติธรรมดา และพระราช-
บัญญัติการเงิน บ้านเรามี 2 สภา สภาผู้แทนมี 357 เสียง วุฒิ-
สมาชิกมี 267 เสียงแปลว่ามี 3 ใน 4 กฎหมายต่าง ๆ ต้องผ่านทั้ง
2 สภา โดยสภาผู้แทนราษฎรจะ เสนอร่างพระราชบัญญัติกฎหมาย

ต่าง ๆ จากนั้นคณะกรรมการร่วมจึงร่วมกันพิจารณาแปรญัตติ 2, 3 แล้วจึงเสนอเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งถ้าไม่ผ่านก็จะเสนอญัตติเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 180 วัน แต่พระราชบัญญัตินี้เป็นพระราชบัญญัติการเงิน ดังนั้นจึงเข้าสู่สภาผู้แทนได้เลยไม่ต้องรอ โดยถ้ามีการยืนยันในหลักการเดิมด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ก็สามารถใช้ได้เลย"

"กฎหมายนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลภายใต้ นายชาติชาย ชุณหะวัณ มีความหวังใญ่ผู้มีรายได้น้อย เรื่องที่กฎหมายนี้ไม่ผ่านวุฒิสภาเป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภามีความเห็นไม่ตรงกัน เป็นดุลยพินิจของวุฒิสมาชิก และมีแนวทางแก้ไข ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐบาล แสดงว่ารัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถเข้าไปบงการวุฒิสมาชิกได้ และวุฒิสมาชิกคงมีเหตุผลของเขา วุฒิสมาชิกไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสภาผู้แทนตลอด ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน ใครหวังใญ่พี่น้องผู้มีรายได้น้อย และใครหวังใญ่พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่าไปตกใจกับข่าวสารของหนังสือพิมพ์บางฉบับที่จะลงข่าวอย่างเอิกเกริก "รัฐบาลแย่แล้ว รัฐบาลต้องลาออก" วุฒิศว่ากฎหมาย" "วุฒิสมาชิกมีอิสระเสรีในความคิด ไม่เห็นด้วยก็แสดงออกมาอย่างนี้ และเราก็มีช่องทางแก้ไขประชาชนจะตัดสินได้เองว่า ใครรับผิดชอบประชาชนมากกว่ากัน สส. ที่คนเคยดูแคลน มีความรับผิดชอบเพียงใด นายกรัฐมนตรีเป็นประชาธิปไตยไม่เผด็จการให้เกียรติไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับวุฒิสมาชิก สื่อมวลชนควรเสนอข่าวธรรมดา ไม่ทำให้หือหว่า เช่น รัฐบาลเสียงแตก คุณวุฒิศไม่ได้หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ดี เสนอข่าวตรงไปตรงมามีเพียงบางฉบับเท่านั้นที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความสับสน อาฆาตมาดร้าย มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ในอดีตมีอำนาจวาสนาจะสั่งการรัฐบาลอย่างไรก็ได้ แต่ปัจจุบันไม่มีอิทธิพลอย่างที่เคยมี จึงพยายามจะสั่นคลอนรัฐบาล"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2533)

ในเนื้อหาข่าวที่ยกมา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นถึง พ.ร.บ.ประกันสังคมที่ไม่ผ่านวุฒิสภานั้น เป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย และก็มีวิธีการแก้ไข ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้รู้ในเรื่อง

กฎหมายของรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรี และ ส.ส. เป็นผู้มีความห่วงใยที่มีรายได้น้อย มีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็กล่าวต่าหนังสือพิมพ์บางฉบับซึ่งทำธุรกิจผิดกฎหมายที่จะลงข่าวอย่าง เอ็กเกริกเกินความเป็นจริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะสั่นคลอนรัฐบาล จะเห็นได้ว่า ข่าวนี้จะให้สถานภาพหลายลักษณะในขณะเดียวกัน คือ จะให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และ ส.ส. ขณะเดียวกันก็ลดสถานภาพของหนังสือบางฉบับที่กล่าวถึง

จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่าเป็นข่าวของร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นและข่าวนี้ถูกเสนอทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. และช่อง 3 ซึ่งทั้ง 2 สถานีนี้เป็นคู่สัญญากัน โดยขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื้อหาของข่าวที่เสนอใช้เวลาในการเสนอนานกว่าข่าวอื่น ๆ ให้รายละเอียดของข่าวมากสาเหตุก็เนื่องมาจากเป็นสถานีโทรทัศน์ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ดูแลอยู่จึงต้องเสนอข่าวของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบ่อย ซึ่งจากการสัมภาษณ์รองหัวหน้าฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 มีการสั่งการมาจากผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 ให้ช่อง 3 ไปทำข่าวของรัฐมนตรี ซึ่งบางครั้งก็รับเป็นเทปข่าวมาออกอากาศเลย ลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการสถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพเดิมที่มีอยู่เพิ่มขึ้น

1.3 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่เพิ่มขึ้นแก่รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ โดยในเนื้อหาได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่กล่าวยกย่องถึงความสามารถในภารกิจต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

รัฐมนตรีมหาดไทย นายบรรหาร ศิลปอาชา เน้นให้แก้ปัญหาภาคใต้ ซึ่งเกิดปัญหาต่อเนื่องตลอด ตั้งแต่การชุมนุมประท้วงที่มีสียค กือเซะ ที่จังหวัดปัตตานี ล่าสุดการจับตัวเรียกค่าไถ่ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทยูนิล็บเบอร์ ที่นครศรีธรรมราช รัฐมนตรีมหาดไทยได้เน้นกับข้าราชการมหาดไทยให้แก้ปัญหาที่ด่วน ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาและได้รับฟังรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในเรื่องปัญหาความยากจน ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ

ความแตกร้างของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง โดยอาศัยศาสนาเป็นเครื่อง
บังหน้า นายบรรหารได้เปิดเผยแนวนโยบายที่แก้ไข โดยให้จังหวัด
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการปกครอง ประสานงานกับเอกชนกับ
จังหวัดว่าให้หมั้นตรวจตราระหว่างประชาชนกับราชการ ซึ่งทำได้
โดยการรื้อฟื้นกลุ่มมวลชนขึ้นมา

"ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นหนักเป็นพิเศษ มีการประชุมทุก
เดือน ปัญหาเอกชนอยู่จุดไหนร่วมกันแก้ไข จะบอกว่าด้านธุรกิจ
เศรษฐกิจเขาประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการกันอย่างไร ไม่รู้ อันนี้
บอกไม่ได้ เพราะสามารถศึกษาได้ถ้ามีข้อสรุปต่าง ๆ ก็สามารถส่ง
ปัญหาไปส่วนกลาง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะเป็นการ
รองรับแก้ไขภาวะปัญหาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นอันดับแรก
ประการที่ 2 เน้นการป้องกันอาชญากรรมที่รุนแรงและสะเทือนขวัญ
ประชาชน ขอให้ร่วมมือกันทุกฝ่าย ทหาร ตำรวจ ประชาชน โดย
เฉพาะให้ฟังกองทัพบกที่ 4 และ สอ.บต. ให้ร่วมมือกัน ถ้ามีปัญหา
อะไรต้องมีการประสานงานให้ดี หาข่าวให้ชัดเจน ประการต่อไป
ตั้งที่ทราบทาง สอ.บต. กองทัพบกที่ 4 และฝ่ายปกครอง ตำรวจ
ต้องระวังมีคนบางกลุ่มเอาศาสนาบังหน้าโดยกาขับให้ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ดูแลพิเศษ ถ้าเกิดปัญหาต้องใช้ความละมุนละม่อม
ความอดทนรอบคอบ ใช้การประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาเกิดความเข้าใจ"
(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ในเนื้อหาข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ เป็นข้อ ๆ หลายข้อ ซึ่งแสดงถึงความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดใน
ลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

1.4 การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เสริม
สถานภาพที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มขึ้นแก่ผู้บัญชาการทหารบก นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ
กองทัพบก โดยในเนื้อหาได้กล่าวถึงการได้รับตำแหน่งใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่
ตัวอย่างเช่น

พลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบกแสดงความเห็น
ที่มี สส. กล่าวโจมตีที่มีวุฒิสมาชิก 3 ท่าน แสดงความคิดเห็นเรื่อง

พระราชบัญญัติประกันสังคมว่าเป็นการหาเสียง ว่าไม่รู้สีอะไร ไม่เสียความรู้สึก เพราะเป็นประชาธิปไตยต้องมีความเห็นแตกต่างกัน ส่วนเรื่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจการซื้ออาวุธ ต้องให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ แล้วเราจะปฏิบัติตามนั้น

"เราทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสมาชิก อย่างนี้ใครแพ้ไหวติงในสภา ก็เสียหน้านะซี ก็หมดหน้าที่ของเราแล้ว"

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้ามีการนำกฎหมายนี้ไปใช้จะเกิดปัญหาอะไร

ผบตบ. : "จะเกิดปัญหายุ่งยากในการใช้ในอนาคต"

ผู้สื่อข่าว : "ส่วนเรื่อง สดง. ไม่จบเสียทีจะว่าอย่างไร"

ผบตบ. : "เรื่อง สดง. จบแล้ว เป็นเรื่องเก่าให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจหมดเรื่อง" ก็เหมือนหน่วยงาน 2 กระทรวง มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ต้องให้อีกหน่วยหนึ่งตัดสินใจ

ผู้สื่อข่าว : "การซื้อขายระหว่างรัฐกับรัฐ เขาสามารถตรวจสอบได้?"

ผบตบ. : "ก็ตรวจสอบได้ ก็เหมือนอาวุธบางอย่าง เราซื้อเขาในราคามิตรภาพ แล้วเขาก็บอกว่าขายให้แล้ว อย่าไปบอกใครนะ เปิดเผยไม่ได้บอกใครไม่ได้เพราะถ้าลูกค้ายื่นรู้ เขาก็จะถูกเล่นงาน"

ทั้งนี้ ได้กล่าวภายหลังจากได้รับมอบเหรียญนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยรักษาพระองค์ ประจำหน่วยทหารราบที่ 2

ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารชั้นพิเศษประจำหน่วยทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประจำหน่วยทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และประจำหน่วยทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์

ในงานนี้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน ได้รับตำแหน่งนายทหารชั้นพิเศษด้วย อาทิ พลเอกวันชัย เรืองตระกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเอกอิสรพงศ์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก พลเอกอรุณ ปรวีดิธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นต้น

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2533)

จะ เห็นได้ว่าจากตัวอย่างข้างที่ยกมา ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับ
 เหยี่ยุทธนายทหารพิเศษประจำหน่วยรักษาพระองค์ นอกจากนี้ก็มีนายทหารชั้น
 ผู้ใหญ่หลายท่านได้รับตำแหน่งนายทหารชั้นพิเศษด้วย ซึ่ง เป็นการ ให้สถานภาพ
 แบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการ เสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่ผู้บัญชา-
 การทหารบก และนายทหารชั้นผู้ใหญ่

เป็นที่น่าสังเกตว่าในเนื้อหาข้างที่ยกมานั้น จะ เห็นได้ว่าสถานภาพ
 ของบุคคลในข่าวนั้นมีสถานภาพมากกว่า 1 สถานภาพ อย่างในตัวอย่างนี้ พลเอก
 สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบกนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกด้วย
 ซึ่งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนั้นเป็นสถานภาพโดยทั่วไป ส่วนตำแหน่งวุฒิ-
 สมาชิกนั้นเป็นสถานภาพโดยเฉพาะ ซึ่ง จะ เห็นก็ต่อเมื่อทาหน้าที

1.5 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการ
 เสริมสถานภาพที่มีอยู่เพิ่มขึ้นแก่สถานที่โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และดาราในสังกัด
 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเนื้อหากล่าวถึงสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และ
 ดาราในสังกัดของสถานีโทรทัศน์นั้น รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ให้ความสนุก-
 สนานแก่สาธารณชน

ประมวลข่าวบันเทิง ช่อง 3

พริม ปรีชาสภิตย์ ได้ถูกขี้เต็ดในผลงานชุดแรก กับเสียงใส
 ใสในสไตล์ผู้หญิง ผู้หญิง จะถูกใจอย่างไร ก็ทำเอาไว้สั๊กตลับ หนู
 พริมตั้งใจมากอยากให้ผู้ฟัง ได้ฟังกันและตอนนี้ มีวลีควิตีโอเพลงลึ้นใจ
 ชุดใหม่ก็มีใส่จ้อให้ดูกันแล้ว แล้วเรื่องราวหัวใจของหนูพริม ลึ้นพริม
 แล้วเป็นอย่างไร จ้างให้ก็ไม่บอก

ถามมาเยอะแยะ โดยเฉพาะแพนมลฤดี ถามว่าเมื่อไหร่ จะมี
 ผลงานออกมา ตอนนั้นคงจะสนใจเปลแล้วคราวนี้ เพราะเรื่องใคร
 กำหนดมีกำหนดลงจ่อวันที่ 6 กรกฎาคมนี้หลังข่าว ติดตามเรื่องราว
 ของผู้หญิงแสนเศร้า ตอนสงครามโลก ที่เศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้หญิง-
 ม่ายผู้ดีต้องออกหางานหา พบรัก 3 เล้ากับพระเอกหลายคน ใคร
 รักหนูตั้ยก็ต้องคอยดูกัน

ดาวรุ่งจากยะลา สรีระ มั่นหมาย กันเอง กันเอง เรียก
 ว่า ไอ้เคยมีผลงานหลายชิ้น เรื่องใหม่เรื่องสายใจ รับบทเป็นนาง
 อัจฉาเล็ก ๆ ยามว่างน้องไอ้ชอบเกากีตาร์ หัดแต่งเพลง ชอบ

เสียงเพลง ชอบธรรมชาติที่สุด เรียบจบแล้ว น้อง ไอ้จะกลับปักได้
บ้านเรา จะ ไปเปิดร้านขายกาแพ

จดหมายจากมิตรรักแฟนเพลง บอกว่าตเรื่องพระเอกในความ
มีดอาทิตย์ละ 2 วัน ไม่จุใจ ฉาย 4 วันก็จะจบเร็ว แล้วจะมา
บ่นสั้นไม่ได้นา แฟน ๆ อยากรู้ให้มลฤดีพลิกบทบาทเล่นเป็นบทเปรี้ยว
เปรี้ยวบ้าง ผู้จัดจะว่าอย่างไรแฟนขอมา

จดหมายฉบับสุดท้ายจากน้องขวัญ บอกอยากให้ตรีรักเป็นแฟนกับ
สถาพร แหม! น้องขวัญนี่อยากให้คนนั้นเป็นแฟนกับคนนี้อยู่เรื่อย ๆ
แล้วประมวลข่าวบันเทิงจะคู่กับใครละ คู่กับมาราไคน่า ดีเปล่า
ว้าย! บ้าบอล

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างที่ยกมา มีการกล่าวถึงผลงานนักร้อง พริม
ปรีชาสติกดิ์ ว่าเป็นผลงานชุดแรกกับเสียงใสใส ในสไตล์ผู้หญิง ผู้หญิง ซึ่งตั้งใจ
มาก และ เพลงสั้นใจก็ทำเป็นมิวสิควิดีโอออกมาแล้ว กลายเป็นสั้นพริม ซึ่งทั้ง
น้ำเสียงและลีลาในการพูดก็ค่อนข้างแปลกไม่เหมือนรายการข่าวธรรมดา เป็น
การลั่นดาราในค่ายของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเนื้อหาล้วนเป็นดารา
ในสังกัด ไม่ว่าจะ เป็นมลฤดี ตรีรัก สถาพร หรือแม้กระทั่งดาราใหม่ ๆ อย่าง
สรุระ มั่นหมาย ซึ่งก็ค่อนข้างจะสั้นด้วย บอกว่าเป็นดาวรุ่งมีผลงานหลายชิ้นแล้ว
นอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงผลงานด้านละครของช่อง 3 อีกด้วย จะเห็นได้ว่าข่าวนี้
เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มา โดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการเสริมสถาน-
ภาพที่มีอยู่แล้วแก่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และดาราในสังกัด

อีกตัวอย่างหนึ่งที่จะขอกกล่าวถึง เป็นผลงานละครเรื่องใหม่ของช่อง 7
เรื่องหงส์ทอง ดังตัวอย่าง

ช่อง 7 สืบได้เสนอละครหลายแบบหลายรส ตอนนี้มีละครใหม่ที่
กำลังถ่ายทำ เป็นทีมละครเรื่องหงส์ทอง

ละครหงส์ทอง เป็นเรื่องราวสะท้อนชีวิตรักการต่อสู้ของหนุ่มไทย
กับสาวฮ่องกง มีดารานำแสดงมากมาย เช่น ลิขิต เอกมงคล
อรพรรณ พานทอง วีรยุทธ รสโอชา มยุรา ธนบุตร ชนาภา
นุตาคม จามจุรี เชิดโฉม เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ ไกรวิทย์
พุ่มสุโข ศิรินันท์ โรจนธรรม ไบรมา รัชตะ วสันต์ กัญญาภุติ

เนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง ทีมงานดาราวิดีไอทีนำโดย สยาม สยม สังวริบุตร อุดลย์ ดุลยรัตน์ ผู้กำกับพร้อมทีมงานครบครันยกกองไปถ่ายทำที่สถานที่จริง โดยจะปักหลัก 2 สัปดาห์ ก่อนไป พระเอกนางเอก ของเรื่องฝากถึงผู้ชมว่า

ลิขิต : "เรื่องนี้คงสนุกเพราะมีทุกบท บทบู๊ บทรัก เป็นคนมีปัญหาครบครัน คงสนุก"

อรพรรณ : "เป็นเรื่องแรกที่พร้อมมากทั้งดาราทิมถ่ายทำยกไปเต็มที่ ตีใจที่ได้เล่นละครที่ยากบ้าง"

โปรดติดตามละครโทรทัศน์ชุดใหม่หงส์ทอง เสนอต่อจากปีศาจ-แสนกล ทุกวันจันทร์และวันอังคาร

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าข่าวนี้ มีลักษณะเป็นการโฆษณาละครเรื่องใหม่ของทางช่อง 7 ว่าเป็นเรื่องอะไร มีใครแสดงนำ ใครกำกับการแสดง นอกจากนี้ยังลงทุนไปถ่ายทำถึงต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมมากในการผลิตละครเรื่องใหม่นี้ และเพื่อให้สมจริง พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์ดารานักแสดงนำอีกด้วย จะเห็นได้ว่า ข่าวนี้เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และดารานักแสดงนำ

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นรายการ อ.ส.ม.ท. พบประชาชน ในรูปกิจกรรมบันเทิง ดังตัวอย่าง

รายการ อ.ส.ม.ท. พบประชาชน อ.ส.ม.ท. มีนโยบายคืนกำไรให้แก่ประชาชนเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ในรูปแบบกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ นำโดยรองผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. นางอรสา ทินวัฒน์ พร้อมนักแสดงชายหญิง 200 คน โดยการสนับสนุนของนักเรียน นักแสดงของค่ายนิธิทัศน์ มาให้ความบันเทิงแก่ประชาชนที่วัดพระพุทธบาท สระบุรี บรรยากาศคึกคักเพราะเป็นวันย่ำค่ำของวันเข้าพรรษา หลังจากตักบาตรดอกไม้ในตอนเช้า และประกวดขบวนบุปผชาติตอนกลางวัน แล้วตอนเย็นมีฝนตกลงมาทำให้บรรยากาศเย็นสบาย จึงมีคนมาร่วมงานจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า 6,000 คน

นางอรสา ทินวัฒน์ รอง ผอ. อ.ส.ม.ท. ได้กล่าวเปิดงานว่าการถ่ายทอดงาน อ.ส.ม.ท. พบประชาชน ครั้งที่ 18 นี้ เพื่อ

ถ่ายทอดประเพณี ที่มีคุณค่าของชาวสระบุรี ไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยช่อง 9 ได้นำทีมนักร้อง นักแสดงมามอบความบันเทิงให้ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีประมาณ อติเรกสาร รัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาเป็นคนขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และกล่าวปราศรัย จากนั้นมีการรำเชิงสาละวันโดยพนักงาน อ.ส.ม.ท. ในลีลาแบบไทย ๆ ที่น่าประทับใจเรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากประชาชน จากนั้นได้รับความร่วมมือจากค่านิทัศน์ นาดารา นักร้องมาแสดงมากมาย เช่น สเตรทเอ็กเพรส กุ้ง ก้อย ดอน ดอกไม้ป่า ผนวกกับการเต้นของ dancer มืออาชีพ จนกระทั่ง 18.00 น. การแสดงก็ปิดม่านลงด้วยความประทับใจ แม้จะเหนื่อย แต่ศิลปิน ช่อง 9 ทุกคน และค่านิทัศน์ก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และ อ.ส.ม.ท. พบประชาชนจะมาพบกับประชาชนในต่างจังหวัดต่อไปเช่นเคย ซึ่งอาจเป็นที่ใกล้บ้านก็ได้ได้คะ

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ข่าวนี้นี้เป็นการกล่าวถึงกิจกรรมของ อ.ส.ม.ท. ที่มีต่อประชาชนในรูปของความบันเทิง โดยมีการสนับสนุนของนักร้องนักแสดงของค่านิทัศน์ ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงที่มาร่วมให้ความบันเทิงด้วย รายการก็มีทั้งการแสดงของพนักงานช่อง 9 เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชนในด้านความบันเทิง ข่าวนี้นี้จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะ เสริมสถานภาพที่มีอยู่แก่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศิลปินของค่านิทัศน์ และให้สถานภาพในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพแก่รัฐมนตรีด้วย

จากตัวอย่างต่าง ๆ ที่ให้มา นอกจากจะให้สถานภาพเสริมแก่สถานีโทรทัศน์แล้ว ยังเสริมสถานภาพแก่บุคคลในสถานีโทรทัศน์นั้น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่น่าสังเกตว่า ข่าวโทรทัศน์ของช่องใด ย่อมเสนอผลงานต่าง ๆ ของช่องนั้นด้วย ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด

2. การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการทอดในลักษณะของการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่

การคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ หมายถึงการกล่าวยืนยันถึง การรับรองถึงสถานภาพที่มีตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ

2.1 การให้สถานภาพในแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันสงฆ์ ซึ่งนอกจากบุคคลที่เป็นข้าวจะ ได้สถานภาพแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะ ได้สถานภาพด้วย ในลักษณะการคงไว้ซึ่งสถานภาพโดยอิงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสงฆ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชเทวี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ รศ.ปรีชา พิณทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าและรับพระราชดำริ เรื่องต้นฉบับหนังสือ เอกสารหายากที่สมควรจัดพิมพ์ ซึ่งทางศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือหายากด้านภาษาและวรรณคดีไทย

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า เนื้อหาของข่าวเป็นการกล่าวถึงภารกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามบทบาทหน้าที่ จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ นอกจากนี้ รศ.ปรีชา พิณทอง และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในข่าว ก็ได้รับสถานภาพด้วย ในลักษณะที่เป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพโดยอิงกับสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกตัวอย่างซึ่งกล่าวถึงภาระหน้าที่ของผู้นำทางศาสนา คือ สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนา ดังตัวอย่าง

สมเด็จพระสังฆราช ขอให้พระสงฆ์ยึดมั่นในธรรมวินัย
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ใน
ฐานะองค์นายกสภาการศึกษา มกุฏราชวิทยาลัย เสด็จเปิดประชุม

ปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากรที่เข้ารับการอบรม ขอให้พระธรรม-
วิทยากรทั้งหลายที่จะประกอบศาสนกิจ สั่งสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า 5 ประการ คือ ความรู้ดี ประพฤติ
ดี ตั้งใจดี แนะนำดี และเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะสร้างความเลื่อมใส
ศรัทธา และสามารถบรรลุเป้าหมายให้บุคคลนาคำสอนไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวัน

จากนั้น เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปบูชา
พระพุทธสิหัตถะศตาศตาคาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากรมบัญชากลางครบ
100 ปี โดยมีอธิบดีกรมบัญชากลาง ข้าราชการมาร่วมงานในครั้งนี้
ด้วย

(เทบั้นทีก้าวโทรทัศน์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ในข่าวเป็นการกล่าวถึงภารกิจของพระสังฆราช คือ
เป็นประธานเปิดประชุมปฐมนิเทศ และต่อมาก็เป็นประธานเททองหล่อพระพุท-
ธรูปบูชา ดังนั้นข่าวนี้นี้จึงให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็น
การคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่แก่สถาบันสงฆ์

2.2 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะการคงไว้
ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่แก่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่าง ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั-
อย่างเช่น

นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ 2 ครั้ง ถึงเรื่องที่มี สส. พรรค
ชาติไทยที่เรียกว่ากลุ่มยุติธรรม เสนอให้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ว่า
ต้องไปตามคุณสะอาด ปิยวรรณ หัวหน้ากลุ่ม ซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินการ
หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรค ซึ่งท่านเองก็เป็นลูกพรรคและมีวินัย
ด้วย ส่วนเรื่องการเมืองที่ว่าอิมครี่มนั้น บอกไม่จริง และยังสั่งการ
รมต.เฉลิม ให้ช่อง 9 ทว่าการถ่ายทอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลเพียงช่องเดียว

"ผมเป็นลูกพรรค มีวินัยด้วย ต้องทำตามมติพรรค"

"ผมอยากให้ถ่ายทอด เพราะได้ทราบโดยทั่วกัน ประชาชนก็
สนใจ"

"มีการอภิปรายแน่นอน ถามมาก็ตอบไป จะได้ clear กันสักที"

ต่อคำถามที่ว่า จะมีการตัดสินใจลาออกหรือเปล่า นายตอบว่า
 "เรื่องของผม ผมบอกใครไม่ได้ เมียผมยังไม่บอก"
 (เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าข่าวที่ยกมาเป็นกรณีกล่าวถึง ย้ำถึงสถานภาพของนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีว่าต้องทำตามการประชุมพรรค จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพ

อีกตัวอย่างหนึ่งก็กล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดังตัวอย่าง

ภารกิจนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ในตอนเช้าซึ่งมีการกำหนดกลยุทธ์ และปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม อำนาจของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และตั้งอนุกรรมการตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการชั้น เพื่อพิจารณาภาพรวมโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และให้ความเห็นชี้แนะไปสู่การริเริ่มเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผลการประชุม ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ผ่านมาระบบราชการขยายระดับล่าง คือ กรม กอง เป็นจำนวนมากกว่าการขยายตัวในระดับบนคือ กระทรวง ทบวง ซึ่งก่อให้เกิดการไม่ประสานงาน และไม่มีเอกภาพในการบริหารราชการแผ่นดินที่กระจายอยู่ตามกระทรวง ทบวง กรม

ที่ประชุมได้จัดแบ่งภาระงานของรัฐบาลเป็น 3 ประเภท

1. ภารกิจที่รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่และต้องดำเนินการ
2. ภารกิจที่รัฐบาลต้องร่วมมือกับประชาชนและเอกชน
3. ภารกิจที่รัฐบาลไม่ควรเข้าไปดำเนินการ โดยเฉพาะด้านงบประมาณและกำลังคน ซึ่งควรให้เอกชนดำเนินการและรัฐบาลส่งเสริม ซึ่งจะได้แบ่งกิจกรรมเป็นกลุ่มที่เหมาะสมต่าง ๆ ต่อไป โดยเฉพาะภารกิจที่รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ซึ่งทำให้การบริหารงานของรัฐบาลด้านกำลังคนและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นให้มีการปรับปรุง โดยให้เสีย

ค่าใช้จ่ายน้อยและดำเนินการเร็วที่สุด เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของราชการ ซึ่งมีการปรับปรุงหลายครั้ง และครั้งนี้ก็เป็นช่วงหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงครบ 100 ปี ซึ่งในการดำเนินการปรับเปลี่ยนได้มีการศึกษาจากมิตรประเทศ เพื่อที่จะมีแนวทางใดที่เหมาะสมในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยน โดยให้เป็นเอกลักษณ์ของฝ่ายบริหารในทางโครงสร้าง ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติจะควบคุมด้านงบประมาณ

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ข่าวที่ยกมานี้เป็นการกล่าวถึง รับรองถึงสถานภาพของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ คือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ดังนั้น ข่าวนี้จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังให้สถานภาพในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ของ ดร.บวรศักดิ์ อูรรณโนตามบทบาทหน้าที่ที่กระทำอยู่

อีกตัวอย่างหนึ่ง เป็นการสัมภาษณ์รัฐมนตรีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ในเรื่องกฎหมายประกันสังคม ดังตัวอย่าง

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอีกคนหนึ่ง que บอกว่ากฎหมายประกันสังคมนี้จะผ่านสภาผู้แทน แม้จะไม่ผ่านวุฒิสภาก็ตาม

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ บอกกับผู้สื่อข่าวที่นครศรีธรรมราชและเปิดเผยเบื้องหลังที่กฎหมายนี้ ไม่ผ่านวุฒิสภาว่าไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างวุฒิสมาชิกกับสภาผู้แทนราษฎร

"สส. สามารถผ่านกฎหมายนี้ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ผ่านวุฒิสภา"

"วุฒิสภา จึงคิดว่าไม่ลงคะแนนก็ไม่เป็นไร เพราะถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านจะตกไปเลย วุฒิสภาจะลงคะแนนอีกแบบหนึ่ง"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ข่าวที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นการกล่าวถึง รับรองถึงสถานภาพที่มีอยู่ของรัฐมนตรี ซึ่งก็ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และในข่าว เป็นการกล่าวถึงการกลั่นกรองกฎหมาย
 ดังนั้นข่าวนี้อาจ เป็นการ ให้สถานภาพแบบที่ได้มา โดยการสืบทอด ในลักษณะ คงไว้
 ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่

นอกจากนี้ เนื้อหาข่าวในโทรทัศน์ขึ้นเดียวกันยังให้สถานภาพแก่นายก-
 รัฐมนตรี รัฐมนตรีต่าง ๆ หลายคนในเวลาเดียวกันในลักษณะการคงไว้ซึ่ง
 สถานภาพที่มีอยู่ ตัวอย่าง เช่น

ในเรื่องพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ไม่ผ่านวุฒิสภา ทำให้มีคน
 พูดกันว่าในอนาคตวุฒิสมาชิกควรมาจากการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี
 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่มีความเห็นที่จะ เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี้คืออยู่
 แล้ว ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ เกมส์การเมืองแต่เป็นอุบัติเหตุ
 ทางการเมือง ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสมาชิกกับรัฐบาล
 ก็ดี

"ตอนนี้ยังไม่มีความคิดที่จะ เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ความ
 สัมพันธ์กับวุฒิสมาชิกก็ดี"

"ไม่ใช่ เกมส์การเมือง คงเป็นอุบัติเหตุทางการเมือง"

ส่วนนายชวน หลีกภัย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงพระราช
 บัญญัติประกันสังคมว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหา เพราะวุฒิ-
 สภามีหน้าที่ที่กลั่นกรองกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนเรื่องวุฒิสมาชิกควรมา
 จากการเลือกตั้ง บอกว่าไม่ออกความเห็น

"เป็นความเห็นของวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ ยัง ไม่น่ามีปัญหา"

"เป็นเรื่องของวันหน้า ต้องติดตามต่อไป"

ด้านนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา-
 ศาสตร์และเทคโนโลยี บอกว่าในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหา
 ส่วนการแก้ไขสามารถทำกันภายหลังได้

"เราจะยืนยันในสภาผู้แทนราษฎร"

ด้านนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด-
 ไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทย บอกทางพรรคชาติไทยไม่มี
 ปัญหา ไม่มีการแตกแยกกันเป็นกลุ่มย่อย ผ่านสภาแน่นอนและ ได้เรียก
 สมาชิกพรรคมาซักซ้อมความเข้าใจก่อน

"ไม่มีปัญหา เรียกพรรคเพื่อมาซักซ้อมความเข้าใจ"

ส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง หัวหน้าพรรคมวลชน บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่รัฐบาล เป็นเรื่องของ สส. ทุกพรรค ส่วนที่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับวุฒิสมาชิกทหารหรือไม่ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม บอกไม่ใช่

"ท่านผู้บัญชาการทหารบกยืนยันจะไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นความเห็นของวุฒิสมาชิก ไม่ใช่ทหาร แต่เพื่อวุฒิสมาชิกเป็นทหารด้วย ไม่ควรเหมารวม"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า ข่าวนี้นี้เป็นการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฝ่ายรัฐบาลหลายคนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายประกันสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่าง ๆ ก็ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย แต่ละคนก็ให้ความเห็นแตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่า ข่าวนี้นี้เป็นการย้าถึง หรือรับรองถึงสถานภาพที่มีอยู่ จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในฝ่ายรัฐบาล

เป็นที่น่าสังเกตว่า บุคคลที่เป็นข่าวนั้นมักจะมีสถานภาพมากกว่า 1 สถานภาพ คือ นอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีตำแหน่งอยู่ในพรรคการเมืองต่าง ๆ ด้วย เช่น นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็น ส.ส. เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยด้วย เป็นต้น

2.3 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะเป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่แก่ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายทหารชั้นผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่น

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอบไปตรวจสอบและสังเกตการณ์กรณีการส่งมอบอาวุธที่สั่งซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของกองทัพบก โดยอ้างว่า งบที่จัดซื้อไม่ใช่งบลับ และเป็นเงินจำนวนมาก และอาวุธที่ซื้อที่ผ่านมามีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่กองทัพบกบอกว่าให้ตรวจไม่ได้ ถ้าเปิดเผยหมดก็ไม่ใช่กองทัพ

พลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "บางอย่างตรวจสอบไม่ได้ เพราะเป็นการติดต่อกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ถ้าเปิดเผยหมดก็ไม่ใช้กองทัพ บางอย่างเป็นความลับ

ผู้สื่อข่าวถาม : ในอดีตบอกว่าเป็นการข่มขู่ประชาชน ท่านมีความรู้สึกอย่างไร

ผทบ. : ไม่จริงซะ เป็นของซื้อจากรัฐบาลต่อรัฐบาล ถ้าเป็นการซื้อของเก่าก็ของเก่า แล้วแต่ข้อตกลง ของบางอย่างเป็นการ rebuild ใหม่ก็ใช้ได้

"บางอย่างเป็นความลับ ให้ตรวจไม่ได้"

"บางอย่างเป็นความลับก็เปิดเผยไม่ได้ เรื่องอะไรจะต้องให้ชาติอื่นเขารู้ ถ้าเปิดเผยหมดก็ไม่ใช้กองทัพ

ผู้สื่อข่าว : อย่างนั้นก็ข่มขู่ให้ สดง. ตรวจ หรือ?

ผทบ. : ไม่ข่มขู่ บางอย่างก็ข่มขู่ไม่ได้

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารบกในเรื่องกองทัพ ที่ไม่ยอมให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบการซื้ออาวุธ ว่าถ้าเปิดเผยหมดก็ไม่ใช้กองทัพ คือเป็นการกล่าวถึงสถานภาพที่มีของกองทัพ ข่าวนี้อาจเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่ รวมทั้งให้สถานภาพแก่กองทัพอีกด้วย ในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มี

อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ดังตัวอย่าง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์แล้ว พร้อมเปิดเผยถึงการพบปะกับผู้นำทางทหารของประเทศฟิลิปปินส์และเหตุการณ์แผ่นดินไหว

พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ แถลงข่าวว่ามีการพุดจาด้านความร่วมมือทางทหารระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน พิจารณาการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกัน พลเอกสุนทร ยังนำความคิดของนายกรัฐมนตรี เรื่องฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์ แจ้งแก่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซึ่งก็รับฟังและจะนำไปพิจารณา ส่วนเรื่องแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์นั้น นับว่ารุนแรงที่สุด (เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในเรื่องการร่วมมือทางทหารระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน ข่าวนี้จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีแก่ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อีกตัวอย่างก็เช่นกันเป็นการกล่าวถึงภารกิจของ พลตำรวจโทมนัส ครุฑไชยันต์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม ดังตัวอย่าง

พลตำรวจโทมนัส ครุฑไชยันต์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามเป็นประธานเปิดโครงการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ยามรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ได้ขอให้คนร้ายที่ปล้นทรัพย์ และจับเด็กเรียกค่าไถ่ได้มอบตัวโดยดี มิฉะนั้นจะดำเนินการโดยเด็ดขาด และคิดว่าจะจับกุมได้หมด

"ใครที่คิดว่าจะทำความผิดเช่นนี้ เราจะทุ่มเททุกอย่างที่จะติดตามการจับกุมคนร้าย และถ้าต่อสู้จะใช้กำลังอย่างเฉียบขาดตามอำนาจและหน้าที่ จึงขอให้พ่อแม่ของผู้ต้องหาว่าตัวผู้ต้องหามอบตัวโดยดี"

ในการนี้ยังได้ให้โอวาทแก่ยามรักษาความปลอดภัยของธนาคาร โดยเน้น ภัยที่คนร้ายมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการของธนาคาร และใช้ความรุนแรงต่อทรัพย์สินของธนาคาร และยังได้กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างที่ให้มา เป็นการกล่าวถึงภารกิจของ พลตำรวจโทมนัส ครุฑไชยันต์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามในการเป็นประธานเปิดการอบรมแก่ยามรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ซึ่งเป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ตามตำแหน่งที่มีอยู่ จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะ คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มี

2.4 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่คงไว้ซึ่ง สถานภาพที่มีอยู่แก่หัวหน้าพรรคการเมือง และผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ตัวอย่างเช่น

นายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่า รัฐมนตรี ของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วและการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นของธรรมดา และถ้าฝ่ายค้านไม่อภิปรายซ้ำซาก อภิปราย 2 วัน คงจะพอแล้ว

"มีรัฐมนตรีบางคนจะลืบบี้ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลเพื่อไม่ให้ ตนถูกอภิปราย ซึ่งข่าวนี้อิฉันมาแต่ไม่ยืนยัน ซึ่งการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งมีข่าวว่าพรรค รัฐบาลบางพรรคพยายามจะล้มผู้ยุติแต่ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์แน่นอน และถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำผมจะ โกรธมากและจะถูกสมาชิกในพรรค รุม"

ส่วนนายประจวบ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรค และกล่าว ว่าการดึงพรรคฝ่ายค้านมาร่วมด้วย เป็นเรื่องยาก

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2533)

จากตัวอย่างข้างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า เป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ว่าพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จึงเป็นการให้สถานภาพในลักษณะที่เป็นการคง ไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่แก่หัวหน้าพรรคการเมือง

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นข่าวของผู้นำพรรคฝ่ายค้าน นายสมัค สุนทรเวช ดังตัวอย่าง

ผู้นำพรรคฝ่ายค้านคนสำคัญ นายสมัคร สุนทรเวช ได้กล่าวถึง กฎหมายประกันสังคมว่าเป็นความจำเป็นต้องนำมาประกาศใช้ แม้มี ข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้

"ไม่เคยมี ไม่เคยทำ ก็ควรทำ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างต้องออก พนักงานก็มาสมทบด้วย ว่ากันตามจริงนายจ้างก็ไม่เสียหายอะไรมาก แต่ บังคับให้ทุกฝ่ายออกก็เป็นธรรมดา บ้านเมืองอื่น ๆ เขาทำ ของเรา คิดจะทามา 36 ปีแล้ว จนแล้วจนรอด แม้มีข้อบกพร่องบ้างก็ควรทำ ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก่อน บกพร่องตรงไหนก็แก้ไขตรงนั้น อย่างรัฐ- ธรรมนูญปี 27 บอกว่าดีที่สุดใน 2 ปี คนยกย่องว่าดีเท่านี้เอง ส่วน รัฐธรรมนูญปัจจุบัน เขาบอกพันบล็อบบ้าง หมาเมินบ้าง ที่ว่าไม่ดีใช้ มาแล้ว 4 รอบ ที่ไม่ดีก็ดัดแปลงแก้ไข กฎหมายประกันสังคมก็เหมือน กันกับบกพร่องตรงไหนก็แก้ตรงนั้น ให้มันมีไว้ก่อน"

"แล้วบรรดาท่านทั้งหลายผู้ใช้แรงงาน ที่จะได้ประโยชน์จาก กฎหมายนี้กรุณาไม่ต้องเคลื่อนไหว บีบบังคับสภาผู้แทน สภาผู้แทน จะ ทำให้เรียบร้อยอยู่แล้ว เรื่องนี้ไม่ต้องบีบบังคับ เพราะตั้งใจทำให้ที่อยู่ แล้ว ขอร้องในฐานะ สส. กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องมาหน้าสภา" (เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างที่ยกมา เป็นการกล่าวถึงสถานภาพ รับ- รongสถานภาพที่มีอยู่ของผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งก็มีสถานภาพเป็นสมาชิกสภา- ผู้แทนราษฎรด้วย ในเรื่องการกลั่นกรองกฎหมายประกันสังคม ว่าจะให้ผ่านออก มาใช้

2.5 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการ คงไว้ซึ่งสถานภาพแก่หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น

ในระยะ 7 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี ส่วนร่วมในโครงการฟื้นฟูป่าไม้ ร่วมกับ กองอนุรักษ์ต้นน้ำ กระทรวง เกษตรฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณปลูกป่าเหนือเขื่อน จำนวน 70 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากร บริเวณต้นน้ำลำธาร เนื่องจากมีส่วนทำให้ ต้นไม้บางส่วนสูญเสียชีวิต จากการสร้างเขื่อนเอนกประสงค์ เพื่อพัฒนาไฟฟ้าด้านการประมง ท่องเที่ยว หน่วยปรับปรุงต้นน้ำจังหวัดน่าน หน่วยที่ 36 เป็นหน่วย

หนึ่งที่ได้ปลูกป่าเหนือเขื่อนในพื้นที่ 2,350 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้คือ ต้นสัก ยูคาลิปตัสและอื่น ๆ ซึ่งกรมป่าไม้ ได้กำหนดพันธุ์ไม้ที่โตเร็ว ซึ่งแต่ละแห่งต้องดูแลเอง มีกลุ่มชาวเขาปลูกต้นส้มเพื่อเลี้ยงชีพ โดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดินไม่ถูกชะล้าง ไม่ถูกรบกวนจากวัชพืช การดำเนินการนี้ได้ผลสำเร็จพอสมควร ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำลังมีโครงการขยายการปลูกป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมาเป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีต่อสังคมในที่นี้คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในการช่วยเหลือด้านงบประมาณปลูกป่าเหนือเขื่อน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากร เนื่องจากมีส่วนทำให้ดินไม้บางส่วนสูญเสียไป จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มี

อีกตัวอย่าง เป็นหน่วยงานของรัฐบาลคือ กรมการประกันภัยที่จะยกฐานะมาจากสำนักงานการประกันภัย ดังตัวอย่าง

กรมการประกันภัยยกฐานะจากสำนักงานการประกันภัย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์

ตัวแทนบริษัทประกันภัย ได้มาแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักงานการประกันภัยยกฐานะเป็นกรมประกันภัย โดยมีนายสุบิน ปิ่นขยัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

กรมการประกันภัย เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีทั้งหมด 6 กรม มีบริษัทประกันภัยทั้งหมด 75 บริษัท จดทะเบียนภายในประเทศ 70 สาขา ต่างประเทศ 5 สาขา กำกับดูแลกิจการประกัน ทั้งด้านชีวิตและวินาศภัยมีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีนายสนธิ วรปัญญา เป็นอธิบดีคนแรก

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมา เป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกรมประกันภัยที่มีต่อสังคม และมีการแนะนำอธิบดีคนแรกด้วย ข่าวนี้จะ เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีแก่กรมประกันภัย

2.6 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะเป็นการคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่แก่กองทัพบก ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากให้สถานภาพแก่กองทัพบกแล้ว ยังให้สถานภาพแก่นายทหารที่เกี่ยวข้องในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพด้วย ตัวอย่างเช่น

พลโทนฤตล เดชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แถลงถึงสถานการณ์ชายแดนบริเวณช่วงกองกำลังบูรพาและสุรนารี มีการปะทะของทหารไทยกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายสงคราม ทำให้พบอาวุธสงครามที่ซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก และมีเขมรหลายกลุ่มติดอาวุธเข้ามาก่อความไม่สงบในเขตไทย ซึ่งจะเข้ามาก่อความเพราะเขมรแต่ละฝ่ายอดอยาก ขาดการบังคับบัญชา ซึ่งทางทหารได้เร่งประสานกับทางตำรวจและกระทรวงมหาดไทย ถ้าพบข่าวโจรเขมรถูกฆ่าตายก็ให้เข้าใจว่ากลุ่มเขมรเข้ามาก่อความไม่สงบ และฆ่าคนไทยตามแนวชายแดนมากแล้ว ทหารจึงต้องใช้การปราบปรามเด็ดขาด และถ้ากลุ่มเขมรนี้ร้องไปประเทศที่ 3 เพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นหรือต้องการไปอยู่ประเทศที่ 3 ขอให้สื่อมวลชนอย่าให้ความสนใจ พลโทนฤตล ยังได้กล่าวถึง การที่สหรัฐได้เปลี่ยนท่าทีไม่สนับสนุนเขมรแดง ทำให้เกิดผลกระทบจะทำให้การสู้รบรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนท่าทีเป็นการต้อนเขมรแดงเข้าสู่หม้อบเพราะเขมรแดงก็เป็นเขมรเหมือนกัน และย้ำว่าการเปลี่ยนท่าทีเป็นการเอาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข้างที่ยกมา เป็นการกล่าวถึงภารกิจของกองทัพบกในด้านสถานการณ์ชายแดน ซึ่งจะมีเขมรหลายกลุ่มเข้ามาก่อความไม่สงบในเขตไทย ทำให้กองทัพบกต้องใช้การปราบปรามอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของกองทัพบกที่มี จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีแก่กองทัพบก นอกจากนี้ก็ให้สถานภาพแก่พลโทนฤตล เดชประดิษฐ์ ในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มี

2.7 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีแก่องค์กรทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น

ความต้องการรถยนต์ มีความต้องการมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัทสยามกลการเปิดโชว์รูมขึ้นใหม่ที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ที่บริษัทสยามกลการ นายอภัย จันทนจุลกะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพรพิณีจ พรประภา ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดสยามกลการ ได้ร่วมกันเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ในพื้นที่ 1 ไร่ 38 ตารางวา ลงทุน 52 ล้านบาท สามารถเก็บรถใหม่ได้ 30 คัน มีศูนย์บริการแถมรถ 60 คัน โดยมี นายพลเทพ คาเที่ยง เป็นผู้จัดการสาขาให้บริการทั้งสระบุรี นครนายก ออยุธยา คาดว่าจะขายรถได้ 50 คันต่อ 1 เดือน โอกาสนี้มีรถ Nissan Big M. BDI. รุ่นใหม่แสดง และมีของขวัญแก่ผู้สั่งจองรถ

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมาเป็นการกล่าวบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ซึ่งในที่นี้คือ บริษัทสยามกลการ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ค้าขายรถยนต์แก่สังคมและได้เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผู้จัดการสาขาใหม่นี้ด้วย ลักษณะของข่าวนี้เป็นข่าวที่ฝากมาและคล้ายเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน หรือเป็นข่าวที่จ้างทำ จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีอยู่

อีกตัวอย่าง เป็นข่าวสมาคมสร้างสรรค์ไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ ดังตัวอย่าง

สมาคมสร้างสรรค์ไทย ได้คัดเลือกผู้นำระดับอุดมศึกษาเพื่อทำหน้าที่ทูตรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ

โครงการนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ ซึ่งสมาคมสร้างสรรค์ไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งกระตุ้นให้รักและภูมิใจในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเปรียบเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ และปลูกฝังความรู้สึกช่วยกันป้องกันแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

สำหรับการคัดเลือกผู้นำสถาบันการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ทูตรักเจ้าพระยากับตาวิเศษ จะคัดเลือกจากสถาบันต่าง ๆ สถาบันละ 6

คน รอบแรกในวันที่ 17-18 สิงหาคม และผู้ชนะเลิศจะได้ไปงาน
 สิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติ
 (เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมา ลักษณะข่าวนี้คล้ายเป็นข่าวที่
 ผากมาให้ออก หรือเป็นข่าวที่จ้างทำเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน ซึ่งจะ
 กล่าวถึงบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่มีต่อสังคม ในที่นี้สมาคมสร้างสรรค์ไทยมีบทบาท
 เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้รักและภูมิใจใน
 แม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะข่าวนี้จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด
 ทอดในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มีแก่หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ

3. การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะ เป็นการลดสถานภาพที่ มีอยู่ให้น้อยลง

การลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลง หมายถึง การต่าหิ ดิเตียน คุณก
 การกล่าวถึงความผิดตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถานภาพที่มีอยู่

การลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลงของบุคคลและสถาบันต่าง ๆ จะเห็น
 ได้ว่ามีน้อยกว่า ในลักษณะที่เป็นการเสริมสถานภาพให้เพิ่มขึ้น หรือคงไว้ซึ่ง
 สถานภาพที่มีอยู่ซึ่งลักษณะ เช่นนี้ เป็นลักษณะโดยทั่วไปของข่าวโทรทัศน์ของเราที่
 มักจะ เสนอข่าวในด้านที่ดีมากกว่าจะ เสนอข่าวในด้านที่ไม่ดี เนื่องจากปัจจัยและ
 ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น นอกจากนี้ การลดสถานภาพที่มี
 อยู่ให้น้อยลงมักเป็นการลดสถานภาพของบุคคลที่ไม่ค่อยมีสถานภาพในระดับสูง

ลักษณะของการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่
 ลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลง ในเนื้อหาข่าวโทรทัศน์มีลักษณะที่คงไว้ซึ่งสถานภาพ
 ฝ่ายหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ลดสถานภาพของอีกฝ่ายหนึ่งดังนี้

3.1 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอดในลักษณะลดสถาน- ภาพที่มีอยู่ให้น้อยลงแก่พระสงฆ์ สถาบันสงฆ์ ดังตัวอย่าง

นายเสมอ นาคพงศ์ อธิบดีกรมศาสนา ได้เตรียมหลักฐานเพื่อ
เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อสักพระนิกร ธรรมวาที ซึ่งตกเป็นข่าว
อื้อฉาวกับนางอรปวีณาบุตรขุนทอง

อธิบดีกรมศาสนา บอกว่าได้เตรียมหลักฐานแล้ว เพื่อเสนอมหา
เถรสมาคม ซึ่งควบคุมวินัยสงฆ์สูงสุด โดยข้อหาที่ตั้งคือ ประพฤติ
ผิดวินัยเป็นอาจิม มีการเสพเมถุน ฉันอาหารหลายมือด้วย ซึ่งการ
พิจารณาของมหาเถรสมาคมเป็นอีกทางหนึ่งนอกจากการพิจารณาของ
เจ้าคณะคอนเมืองที่นางอรปวีณายื่นหลักฐานให้เมื่อวานนี้ทางมหาเถร
สมาคมจะพิจารณาวันที่ 20 เดือนนี้ ซึ่งถ้าผิดจริงก็จะขอคำสั่ง
พระสังฆราชให้สึกภายใน 7 วัน แม้พระนิกรจะไม่มาให้ปากคำก็ตาม

"นางอรปวีณา เข้ามาหาท่านตั้ง 10 วัน คือ กระทำเป็นอาจิม
กรณีนี้ต้องสึกภายใน 7 วัน ถ้าไม่สึกจะแจ้งตำรวจจับ โทษอันนี้จะ
จากคุกไม่เกิน 6 เดือน"

อธิบดีกรมศาสนา ยังได้เสนอให้มีการตั้งสำนักงานศาสนจังหวัด
เพื่อทำหน้าที่สอบสวนวินัยสงฆ์ได้รวดเร็วขึ้นและในวันนี้อารยเตอร์
ได้เสนอข่าวพระนิกรไปทั่วโลก เนื้อหาของข่าวกล่าวว่านางอรปวีณา
ได้ตั้งท้องโดยพระนิกรได้ปฏิเสธไม่ใช่พ่อของเด็กในท้อง

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมา เป็นการกล่าวถึงความผิดของ
พระนิกร โดยมีข้อหา คือ ประพฤติผิดวินัยเป็นอาจิม มีการเสพเมถุน ฉันอาหาร
หลายมือ และจะทำการลงโทษโดยให้สึกจากการเป็นพระภายใน 7 วัน ถ้าไม่
สึกจะถูกจากคุกไม่เกิน 6 เดือน จะเห็นได้ว่าในเนื้อหาข่าวล้วนแต่กล่าวถึงความ
ผิด ซึ่งทำให้เสียหาย ดังนั้น ข่าวนี้จึงเป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการ
สืบทอด ในลักษณะที่เป็นการลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลงแก่พระสงฆ์ สถาบันสงฆ์
นอกจากนี้ในข่าวนี้ยังให้สถานภาพ ในลักษณะคงไว้ซึ่งสถานภาพของอธิบดีกรม
การศาสนาด้วย

3.2 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะเป็นการ
ลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลงแก่รัฐบาล ตัวอย่างเช่น

รัฐบาลชุดนี้ก็นับได้ว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยในรอบ 12 ปี
เพราะมาจากการเลือกตั้ง นายๆ ก็มาจากพรรคการเมือง บริหาร

ประเทศเกือบ 2 ปีแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีการบริหารเป็นที่พอใจแก่ประชาชนส่วนใหญ่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น แต่ในสายตาของพรรคฝ่ายค้านบอกว่า ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร มีการอภิปรายในเรื่องนี้โดย นายวีระ มุสิกพงศ์ รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ ได้จัดอภิปรายขึ้นที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ในหัวข้อ "รัฐบาลชาติชายเป็นประชาธิปไตยกี่ %"

นายวีระ มุสิกพงศ์ ได้กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลนี้จะมาจากการเลือกตั้ง แต่พฤติกรรมที่ผ่านมายังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น ฝ่ายค้านเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาปีละ 2 ครั้ง รัฐบาลก็เปิดได้ครั้งเดียว ร่างพระราชบัญญัติถ่ายถอดประชุมสภา รัฐบาลก็ยังไม่ผลักดันให้ผ่านสภา ยังชะงักอยู่ที่วุฒิสภา เรื่อง พร.42 ที่ให้ยกเลิกโดยไม่มีเงื่อนไข แต่กระทรวงมหาดไทยก็ยังหาพระราชบัญญัติการพิมพ์มารองรับแทน จึงให้ความเป็นประชาธิปไตยแค่ 20%

ส่วนนายคณิน บุญสุวรรณ อดีต สส. พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้ง สส. มาจากการเลือกตั้ง ก็ไม่หมายถึงว่าเป็นประชาธิปไตย เพราะลักษณะพฤติกรรมทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตย ยังมีการใช้เงินซื้อเสียง อิงกับอำนาจ จึงไม่ถือเป็นประชาธิปไตย

ส่วนคนอภิปรายคนสุดท้าย คือ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ได้กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้ง ก็ไม่ถือเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลที่เข้ามาจะเป็นประชาธิปไตยได้ต้องขึ้นกับรัฐบาลกับประชาชน ต้องใช้เวลาที่จะต่อสู้ ผลักดัน และรัฐบาลต้องทำหน้าที่รักษาและจรรโลงไว้ เพราะเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ รัฐต้องพิสูจน์กับประชาชนว่า ประชาธิปไตยนั้นดี มีประโยชน์ต่อประชาชน และระบบสื่อมวลชนต้องเปิดกว้างให้ประชาชนรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงจะเรียกประชาธิปไตย

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข้างที่ยกมา เป็นการกล่าวถึงความผิด ความบกพร่องของรัฐบาล คือ มีพฤติกรรมยังไม่เป็นประชาธิปไตย โดยฝ่ายค้านเสนอให้เปิดประชุมสภาปีละ 2 ครั้ง ก็เปิดครั้งเดียว ร่าง พ.ร.บ.ถ่ายถอดประชุมก็ยังไม่ผลักดันให้ผ่านสภา เรื่อง พร.42 ก็ไม่ยอมยกเลิก ยังมีการใช้เงินซื้อเสียง และอิงกับอำนาจ ในด้านสื่อมวลชน รัฐบาลก็ยังไม่เปิดกว้างให้

ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเต็มที่ ดังนั้นข่าวนี้จึง เป็นการให้สถานภาพแบบที่ได้ มาโดยการสืบทอดในลักษณะที่เป็นการลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลง นอกจากนี้ใน ข่าวนี้ยัง ให้สถานภาพในลักษณะ คง ไว้ซึ่งสถานภาพแก่ผู้ที่เข้าร่วมอภิปรายอีกด้วย

3.3 การให้สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะ เป็นการ ลดสถานภาพที่มีอยู่ให้น้อยลงแก่สื่อมวลชน ตัวอย่าง เช่น

นายกรัฐมนตรีได้ตำหนิสื่อมวลชนเกี่ยวกับ การเสนอข่าวให้ ประชาชนสืบสน เรื่องย้ายผู้บัญชาการทหารสูงสุด และการตั้งกลุ่มใน พรรคชาติไทย ซึ่ง ได้รับการปฏิเสธว่าไม่จริง

"พวกคุณชอบสร้างเรื่องขึ้น แล้วมาเข้าใจผิดทำให้ผมต้อง แก่ตัวอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรกันหรอกครับ ชอบกระพือข่าวลือ ไม่ดี นะครับ เป็นการทำลายประเทศชาติ ทำให้ประชาชนสืบสน ผมไม่ เคยยุ่ง เรื่องทหารจะจัดชั้นลดชั้น เลื่อนชั้นอะไร คุณก็รู้ผมเกิด โรงทหาร ผมไม่เคยแตะต้อง ต้องมานั่งแก้ตัว ทางทหารนะเข้าใจ แต่ประชาชนไม่เข้าใจ ทำให้ประเทศชาติสืบสน การกระพือข่าวไม่ ช่วยให้มีอะไรดีขึ้น"

(เทปบันทึกข่าวโทรทัศน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2533)

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่างข่าวที่ยกมาเป็นการตำหนิ และกล่าวถึง ความผิดของสื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง นั่นคือ การสร้างข่าวลือ ทำให้ ประชาชนสืบสน เป็นการทำลายประเทศชาติ ดังนั้นลักษณะข่าวนี้ จึง เป็นการให้ สถานภาพแบบที่ได้มาโดยการสืบทอด ในลักษณะที่เป็นการลดสถานภาพที่มีอยู่ให้ น้อยลงแก่สื่อมวลชน ขณะเดียวกันข่าวนี้ก็ให้สถานภาพในลักษณะที่คง ไว้ซึ่งสถาน- ภาพที่มีแก่นายกรัฐมนตรีอีกด้วย

เป็นที่น่าสังเกตว่า ลักษณะข่าวที่เป็นการให้สถานภาพในลักษณะที่เป็น การลดสถานภาพที่มีให้น้อยลงนั้น มีน้อยกว่าลักษณะข่าวที่ให้สถานภาพในลักษณะ เสริมสถานภาพที่มีอยู่ หรือคงไว้ซึ่งสถานภาพที่มี นอกจากนี้ ในข่าวเดียวกันยังม ี การให้สถานภาพหลายลักษณะในเวลาเดียวกัน คือในขณะที่ลดสถานภาพบุคคล หนึ่งก็คงไว้ซึ่งสถานภาพของบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือบุคคลที่พาดพิงถึง